
Fundargerð skólaráðs Fjölbrautaskólans í Garðabæ 

2. fundargerð á miðönn 23-24 miðvikudaginn 6. desember kl. 11:15 

1. Bréf til skólaráðs 

A. Umsóknir um leyfi 

Afgreiðsla umsókna um leyfi verður send á netfang viðkomandi nemanda. Ekki er hægt að sækja um 
leyfi fyrir fleiri en fimm dögum á önn. Leyfi vegna íþrótta og þátttöku í ungmennastarfi eru 
afgreiddar strax en umsóknir um önnur leyfi fá ekki endanlega afgreiðslu fyrr en í lok annar. 
Samþykkt leyfisumsókna er háð því að skólasókn sé að minnsta kosti 97% fyrir utan þá 1-5 daga sem 
sótt er um leyfi fyrir. Skólinn gefur ekki leyfi á námsmatsdögum. 

B. Aðrar umsóknir 

 

Nemandi sem sækir um undanþágu í stærðfræði   

Vísað til umsagnar í stærðfræðideild 

 

Nemandi sem sækir um undanþágu í stærðfræði og breytingu á námskrá 

Vísað til umsagnar í stærðfræðideild, viðskiptadeild og einnig til áfangastjóra vegna röðunar áfanga á 1., 2. og 3. 

þrep. 

  

Nemandi sækir um undanþágu frá dönsku 

Vísað til umsagnar í deild erlendra mála 

 

 Nemandi sækir um undanþágu í íþróttum 
 Vísað til umsagnar í íþróttadeild 

 
Nemandi sækir um leyfi til að fara á æfingar hjá meistaraflokki í knattspyrnu frá kl. 9:30- 12:30 alla virka daga 
Vísað til skólameistara til ákvörðunar í samráði við náms- og starfsráðgjafa. 

 
Þrír nemendur segja sig frá námi       
Erla Kristín Stefánsdóttir, kt. 2207062220 

Sara Rós Möller, kt. 1204053060 

Svandís Huld Bjarnadóttir, kt. 1012072260 

 

2. Af vettvangi NFFG 

• Salsaballið - auglýsingar í fullum gangi. Vinningar, salsamatur, salsadansar. Augljóst að 
nemendur leggja sig fram um alla framkvæmd. 

• Samþykkt að gefa leyfi í fyrstu kennslustund þann 14. desember (40 mínútur). 

• Umræður um fyrirkomulag Morfís. 

• Nemendur óskuðu eftir á síðasta fundi að fá fleiri einingar fyrir félagsstörf eða sex einingar á 
ári. Máli sínu til stuðnings leggja þau fram yfirlit yfir nefndarstörf. Samþykkt að taka óskina 
fyrir meðal stjórnenda og svara á næsta fundi skólaráðs. Frestað til næsta fundar. 

• Sala á peysum með merki NFFG lokaði 3. desember, og gekk vel. 

• Nemendakortin eru tilbúin og eru hjá aur. 

• Kynning á farsældarlögum fyrir nemendur í stjórnum og ráðum var haldin í smiðjutíma 5. 
desember og gekk mjög vel. Um 60 nemendur úr aðalstjórn og nefndum og ráðum skólans 
sóttu fundinn. 

3. Önnur mál 

 



Fundinn sátu: 

Anna María Gunnarsdóttir, aðstoðarskólameistari og fundarritari 

Auður Sigurðardóttir, náms- og starfsráðgjafi 

Berglind M. Valdimarsdóttir, forvarnafulltrúi 

Dagný Hulda Broddadóttir, náms-og starfsráðgjafi 

Guðmundur Stefán Gíslason, verkefnastjóri 

Guðrún Fjóla Ólafsdóttir, forseti NFFG 

Ingibert Snær Erlingsson, varaforseti NFFG 

Kári Viðarsson, fulltrúi kennara 

Kristín Helga Ólafsdóttir, áfangastjóri 

Sigríður Anna Ásgeirsdóttir, fulltrúi kennara 

Tinna Ösp Arnardóttir, félagsmálafulltrúi 

 


